



IFMETALL

# สัญญาข้อตกลงใหม่

IF Metall เตรียมพร้อมที่จะเซ็นสัญญาข้อตกลงสามปี ถ้าการขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามที่ควร, ถ้ามีกำหนดการเกษียณอายุแบบไม่เต็มเวลาเพิ่มขึ้นอีก, และถ้าการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของสมาพันธ์แรงงานแห่งชาติ (LO-förbunden) มีอยู่ในข้อตกลงด้วย

# 6

9 มีนาคม 2017



ถ้าทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการต่อรองของ IF Metall มีการอภิปรายคำตอบเกี่ยวกับแผนการคร่าวๆที่ได้มาจากประธานทั้งหลายที่มีความเป็นกลางร่วมกัน

## IF Metal พร้อมที่จะเซ็นสัญญาข้อตกลงสามปี

บรรดากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมได้ยื่นคำตอเกี่ยวกับแผนการคร่าวๆของตนซึ่งบรรดาประธานที่มีความเป็นกลางได้ส่งต่อไปยังคู่กรณีเมื่อวันพุธ สหภาพเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการต่อรองต่อไปถ้าข้อตกลงอันใหม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามที่ควร, มีการกำหนดให้มีการเกษียณอายุแบบไม่เต็มเวลา, และถ้าการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของสมาพันธ์แรงงานแห่งชาติ (LO-förbunden) มีอยู่ในข้อตกลงด้วย

การเรียกร้องในข้อตกลงที่เป็นความหวังของกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมก็คือ ข้อตกลงที่มีอายุเวลาหนึ่งปี แผนการคร่าวๆจากบรรดาประธานที่เป็นกลาง (Opo) นั้น มีไว้เป็นแนวทางในการที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสามปีระหว่างคู่กรณี

สมาพันธ์สหภาพแรงงานพร้อมที่จะตกลงกับข้อตกลงที่มีระยะเวลานานกว่า, ตามเงื่อนไขที่ว่า การขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามที่ควร, มีการกำหนดระบบการเกษียณอายุแบบไม่เต็มเวลาตามที่ทางสหภาพและนายจ้างได้เคยเจรจากดกลง

กันไว้, รวมทั้งต้องมีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำในข้อตกลงที่มีตามข้อเรียกร้อง เงื่อนไขสำรองเหล่านี้ต้องมีผลใช้ไม่ว่าระยะเวลาของข้อตกลงจะยาวนานแค่ไหน

กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมลงความเห็นว่ นายจ้างของหลายๆกลุ่มสาขาข้อตกลงยังคงยืนกรานอยู่กับข้อเรียกร้องระยะยาวที่ทำให้ข้อตกลงที่บังคับใช้แยลงเงื่อนไขอันหนึ่งของข้อตกลง, ไม่ว่าจะระยะเวลาของข้อตกลงจะยาวนานแค่ไหน, ก็คือข้อเสนอเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในข้อเรียกร้องของวันข้างหน้า นอกจากนี้ สมาพันธ์สหภาพแรงงานเรียกร้องให้มีโครงสร้างเงินเดือนทั่วไปในข้อตกลงของแต่ละกลุ่มสาขาการตกลงในข้อเรียกร้องของวันข้างหน้าด้วย

ในครั้งนี้ บรรดานายจ้างได้ให้คำตอบด้วยว่าเขาเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมีข้อตกลงที่มีอายุนานขึ้น

ในแผนการคร่าวๆนั้นได้บ่งว่าข้อตกลงปีที่ผ่านมามีผลยกเลิกการว่าจ้างได้

ผู้รับผิดชอบให้ข่าวสาร:  
เบ้งท์ ฟุร์สลิง (Bengt Forsling),  
IF Metall  
08-786 80 00



รับเป็นสมาชิกวารสารข่าวข้อตกลง (avtalsnyheter) และข่าวตีพิมพ์ (väggtidning Avtalsnytt) ของเราได้ทาง sms หรือทางอีเมล ให้แจ้งไปที่ [www.ifmetall.se](http://www.ifmetall.se)

